

Sẵn sàng cho Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII, năm 2018. Đến nay, công tác chuẩn bị, luyện tập đang được các đơn vị thực hiện gấp rút, sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn của tỉnh.

Tham dự lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII, năm 2018 có 30 đơn vị thuộc các khối, ngành, địa phương tham gia biểu diễn biểu dương lực lượng và đồng diễn các nghệ sĩ, diễn viên, thành viên các câu lạc bộ võ thuật, khiêu vũ, học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn thành phố đồng diễn nghệ thuật. Với 14 giải đấu gồm: bóng đá nhi đồng, cờ tướng, vật tự do, việt dã, bóng bàn, bơi thanh niên và nhi đồng, võ thuật cổ truyền, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt... đại hội thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia. Tính đến nay, 9/14 giải đấu thi đấu xong, những môn còn lại như: quần vợt, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá các sở, ngành đang tiếp tục được lên kế hoạch tổ chức.

Ông Nguyễn Viết Minh, Trưởng phòng Nghiệp vụ thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 12/10 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng tỉnh. Để chuẩn bị cho lễ khai mạc, ngay từ sớm, Ban tổ chức đã lên kế hoạch, chỉ đạo, phân công các tiểu ban



Các nghệ sĩ, diễn viên luyện tập chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc.

bám sát nhiệm vụ đã giao. Các đơn vị được huy động tham gia điều hành, rước đuốc, biểu diễn văn nghệ... đang tích cực luyện tập. Công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được triển khai. Lực lượng công an, quân sự sẽ tiến hành phân luồng giao thông, rà phá bom mìn, bảo đảm an ninh trật tự tại lễ khai mạc.

Tại nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng tỉnh, các diễn viên, nghệ sĩ chuyên và không chuyên đến từ Nhà hát Chèo Thái Bình, Đoàn Cải lương, Đoàn ca múa

kịch và các câu lạc bộ võ thuật cổ truyền, khiêu vũ... cũng đang hằng say luyện tập cho chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề: Thái Bình văn hiến, năng động, phát triển. Dù thời tiết khá nóng, đạo diễn, biên đạo múa và các diễn viên, nghệ sĩ phải luyện tập vất vả song tất cả đều nỗ lực vì sự thành công của lễ khai mạc Đại hội.

Nghệ sĩ ưu tú Vũ Ngọc Cải, Tổng đạo diễn chương trình cho biết: Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VIII là sự kiện lớn

của tỉnh. Vì thế, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng. Từ đầu tháng 9, các đơn vị đã tiến hành luyện tập và đang tập nước rút. Ngoài các nghệ sĩ, diễn viên, thành viên các câu lạc bộ luyện tập ở Nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8, học sinh, sinh viên các trường cũng đang tranh thủ luyện tập ngoài giờ dưới sự hướng dẫn của các biên đạo múa.

Nhà thi đấu thể dục thể thao đa năng tỉnh là nơi diễn ra lễ khai

mạc Đại hội, những ngày này, công tác vệ sinh môi trường, tu sửa một số hạng mục... cũng đang được gấp rút hoàn thành. Bên cạnh việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, luyện tập biểu diễn văn nghệ, các vận động viên cũng tích cực luyện tập để tham gia những giải còn lại của Đại hội.

Anh Vũ Duy Thành, cầu lạc bộ quần vợt thành phố chia sẻ: Giải quần vợt tranh cúp Hữu Nghị là một trong những giải đấu của Đại hội, diễn ra vào ngày 6, 7/10. Để chuẩn bị cho giải đấu, 6 thành viên trong câu lạc bộ quần vợt thành phố đã tranh thủ luyện tập trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 20 giờ 30 hàng ngày. Với tinh thần luyện tập cao nhất, các thành viên trong câu lạc bộ đều mong muốn sẽ đạt được thành tích cao trong giải.

Đại hội thể dục thể thao là sự kiện được tổ chức 4 năm một lần. Đại hội không chỉ nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực cho nhân dân mà còn là dịp tìm kiếm, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để đào tạo, phát triển nhân lực cho thể thao thành tích cao. Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội đang được thực hiện chu đáo bằng sự quyết tâm và nỗ lực của các thành viên trong ban tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

HOÀNG LANH

▶ Tập huấn công tác phòng, chống lao

Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng, chống lao năm 2018 cho gần 300 cán bộ chủ chốt của hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tình hình bệnh lao ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Thái Bình; phương hướng, nhiệm vụ về công tác phòng, chống lao của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018 - 2020; vai trò và nhiệm vụ của hội viên nông dân đối với công tác phòng, chống lao.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ chủ chốt của hội nông dân từ tỉnh tới cơ sở nâng cao nhận thức, hiểu rõ những tác hại của bệnh lao đối với sức khỏe con người, từ đó có biện pháp phòng, tránh tốt nhất; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân, nhân dân cách nhận biết bệnh lao, biện pháp phòng, tránh bệnh lao nhằm bảo đảm sức khỏe cho bản thân và thành viên trong gia đình.

▶ HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN TIỀN HẢI Tập huấn cán bộ chủ chốt

Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tiên Hải vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hội CCB trong thời gian tới.

Tại hội nghị, hơn 270 đại biểu là cán bộ chủ chốt hội CCB từ huyện tới cơ sở đã nghe những nội dung về xây dựng nông thôn mới; về một số nội dung cơ bản về chế độ, chính sách đối với người có công; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, huyện trong thời gian qua; những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra và quy trình giám sát phần biện xã hội ở cơ sở; triển khai Điều lệ Hội CCB năm 2018.

Thông qua hội nghị giúp các cán bộ CCB từ huyện tới cơ sở nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội; nắm chắc các quy định của nhà nước về chế độ, chính sách đối với người có công. Từ đó, hội viên CCB vận dụng vào thực tiễn công tác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

TIẾN DAT

▶ HỘI LHPN HUYỆN ĐÔNG HƯNG Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm tình thương cho bà Phạm Thị Nhi, xã Trọng Quan.

Bà Phạm Thị Nhi, thôn Trảng Quan, xã Trọng Quan là hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Vừa qua, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội LHPN xã Trọng Quan huy động cán bộ, hội viên phụ nữ giúp đỡ tiền, ngày công cùng với nguồn hỗ trợ từ họ hàng được 135 triệu đồng giúp bà Nhi xây dựng ngôi nhà mái bằng với diện tích 70m². Qua hơn 3 tháng thi công, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Với sự giúp đỡ của các cấp hội, bà Nhi đã được sống trong ngôi nhà khang trang, yên tâm phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Tại buổi lễ, các ban, ngành, đoàn thể của huyện, xã đã tặng quà động viên bà Nhi. Nhân dịp này, Hội LHPN huyện sẽ trao kinh phí xây nhà mái ấm tình thương cho 1 hội viên khó khăn về nhà ở của xã Đông Xá.

Ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”

Hội LHPN huyện Đông Hưng vừa ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” tại thôn Bảo Châu, xã Đông La.

Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới” của thôn Bảo Châu có 255 hội viên tham gia. Đây là mô hình điểm được Hội LHPN huyện Đông Hưng triển khai để rút kinh nghiệm, chỉ đạo triển khai trên toàn huyện. Mô hình là nơi để chị em phụ nữ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lao động sản xuất, tổ chức cuộc sống gia đình; đồng thời vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Sau lễ ra mắt, trên 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ thôn Bảo Châu đã ra quân vệ sinh môi trường, dọn cỏ đường hoa phụ nữ tự quản và vệ sinh đồng ruộng, góp phần bảo vệ môi trường.

THU HIỀN

CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ Thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Vũ Thư tiếp tục được duy trì, phát triển sâu rộng, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần kéo giảm những vụ việc vi phạm pháp luật tại cơ sở.

Trung tá Bùi Tiến Trường, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Vũ Thư là huyện cửa ngõ của tỉnh, nằm giáp ranh với thành phố Thái Bình và thành phố Nam Định, có quốc lộ 10 đi qua. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc giao thương buôn bán, phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên cũng là địa bàn dễ cho các đối tượng hình sự, ma túy, kinh tế lợi dụng hoạt động. Những năm qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự thường xuyên được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, tạo môi trường xã hội an toàn, làm tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Là lực lượng mũi nhọn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, những năm qua, Công an huyện Vũ Thư đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tổ chức xây dựng, duy trì hoạt động và phát triển sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng địa bàn dân cư. Hiện tại trên địa bàn huyện Vũ Thư có gần 300 mô hình tự quản các loại như: tổ tự quản về an toàn giao thông, tổ tự quản về an ninh trật tự, mô



Công an tỉnh chúc mừng lễ ra mắt câu lạc bộ phòng, chống ma túy xã Vũ Tiến (Vũ Thư).

hình thôn không có ma túy, câu lạc bộ phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi ma túy, mô hình cụ thể của thôn xã... Nhiều địa phương, cơ sở phát huy tốt phong trào “chiếc ghế an ninh”, “tiếng kèn 3 phòng”. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được đẩy mạnh, xã hội hóa ngày càng cao góp

phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng ngừa xã hội được thực hiện có hiệu quả hơn; tội phạm tràn “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được đẩy mạnh, xã hội hóa ngày càng cao góp

phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng ngừa xã hội được thực hiện có hiệu quả hơn; tội phạm tràn “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được đẩy mạnh, xã hội hóa ngày càng cao góp

NGUYỄN TÙNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hiệu quả

Nhận thức việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, những năm qua Trường Tiểu học Thanh Tân (Kiến Xương) chú trọng tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động, chương trình phát huy toàn diện mọi khả năng trong học tập, hoạt động và vui chơi, mang lại hiệu quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Cô giáo Trần Thị Hương Giang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngoài công tác dạy và học, nhà trường đặc biệt quan tâm tới hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa. Điển hình như hoạt động ca múa hát sân trường đến nay đã trở thành nét đặc trưng của nhà trường. Bởi

ngoài những bài múa theo quy định hướng dẫn của cấp trên, trường đã tìm đến những bài hát gần gũi với truyền thống của địa phương để múa hát nhằm khơi dậy lòng tự hào cho giáo viên, học sinh và thể hiện tình cảm tha thiết với quê hương. Từ đó nhiều bài hát về quê hương Thanh Tân đã đi vào lòng người và trở thành bài hát truyền thống của địa phương. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức các trò chơi dân gian, chia theo khối lớp để phù hợp với lứa tuổi học trò, tạo được sự hứng thú cho học sinh tham gia. Đặc biệt, các trò chơi dân gian đều là những trò chơi đơn giản, dễ chơi, dễ hòa nhập vừa giúp học sinh vận động tăng cường sức khỏe, thể chất, vừa giúp các em phát triển trí tuệ, quan sát, tính toán và tự duy sáng tạo. Điển hình như khối

lớp 1 thường chơi trò mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, khối lớp 2, lớp 3, lớp 4 chơi trò ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, đánh đáo, nhảy dây, đá cầu, cầu lông và khối lớp 5 thường chơi nhảy sạp... Để các trò chơi được thực hiện đồng loạt trên sân trường trong giờ ra chơi, nhà trường đã chia từng khu trên sân trường cho phù hợp để các em có sân chơi riêng. Mỗi khối đều giao cho các thầy cô giáo dạy từ 1 đến 2 trò chơi để các em chơi hàng ngày mà không thấy chán.

Nhà trường còn có hoạt động trải nghiệm sáng tạo gắn với các tiết học với mỗi năm học chọn 1 chủ đề. Đặc trưng của hoạt động này là nhà trường gắn với những cơ sở vật chất có sẵn ở địa phương. Đơn cử như những năm qua nhà trường đã giao cho mỗi khối 1 nội dung để trải nghiệm

như phòng, chống tai nạn đuối nước tại bể bơi của xã, trồng và chăm sóc rau xanh tại cánh đồng rau sạch và tới đây sẽ trải nghiệm tại làng nghề và kỷ luật lao động tại cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Thanh Tân còn duy trì nhiều hoạt động có ý nghĩa. Để thỏa mãn hơn nữa nhu cầu đọc sách của giáo viên, học sinh, 2 năm qua nhà trường chú trọng xây dựng mô hình thư viện xanh ngoài trời bằng sự huy động từ nguồn vốn xã hội hóa trên diện tích 180m² với 828 đầu sách có tổng kinh phí đầu tư gần 100 triệu đồng. Việc đọc sách đã mang lại nhiều lợi ích cho học sinh, các em đã biết vận dụng những điều đã học vào cuộc sống và cùng nhau kể chuyện theo sách vào sáng thứ hai hàng tuần về những bài học, tấm



Học sinh Trường Tiểu học Thanh Tân hứng khởi với trò chơi nhảy sạp.

gương đạo đức của Bác Hồ. Đặc biệt, từ đọc sách các em còn kể chuyện, đọc thơ bằng tiếng Anh thu hút hàng chục em học sinh tham gia. Gắn với thư viện xanh, năm học vừa qua Trường Tiểu học Thanh Tân còn tổ chức hội thi tuyên truyền giới thiệu sách, kết quả nhà trường đã đi đầu thị và đạt giải nhì toàn huyện.

Hiện nay, các mô hình giáo dục ngoài giờ lên lớp của Trường Tiểu học Thanh Tân không chỉ tăng cường sự đoàn kết, niềm say mê học tập cho các em học sinh trong từng lớp học mà còn góp phần hình thành, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách tốt cho con người, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ngay từ khi các em còn nhỏ.

THU THỦY